



Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang

Our Lady of La Vang Parish

Văn Phòng Linh Mục Thánh Xứ - Office of the Pastor

Thư Cha Chính Xứ



Chúa Nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2024

Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em:

Hôm nay là sinh nhật Đức Mẹ. Lịch sử mừng sinh nhật Đức Mẹ được cho là bắt nguồn từ thế kỷ thứ 5 tại Giáo Hội Công Giáo Đông Phương, sau đó phổ biến sang Giáo Hội Công Giáo La Mã. Dưới góc nhìn chung của Giáo Hội, Đức Maria là Mẹ Đấng Cứu Thế và là Mẹ của Giáo Hội. Đức Maria có một vai trò đặc biệt trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Còn dưới góc nhìn của người Công Giáo Việt Nam, hình ảnh Đức Mẹ gần gũi hơn vì là Mẹ của chúng ta. Cho nên trong ngày sinh nhật của Mẹ Maria thì con cái bày tỏ niềm kính yêu đối với Mẹ. Đồng thời cũng là một dịp để biết ơn Mẹ Maria vì đã luôn che chở con cái - nhất là trong những cơn gian nan thử thách.

Mới đây, Toà Thánh Vatican đã trả lời thư đề ngày 28/7/2024 của Đức Tổng giám mục giáo phận Mérida-Badajoz, liên quan đến phép lạ vào năm 1945, trong đó hai thiếu nữ được cho là đã nhìn thấy Đức Mẹ Sầu Bi tại thị trấn Chandavila của Tây Ban Nha. Trong thư chấp thuận ghi ngày 22/8/2024, Đức Hồng y Victor Manuel Fernández, Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, đã phê chuẩn “nihil obstat” (không có gì ngăn trở) về lòng sùng kính này. Đức Hồng y Tổng trưởng cũng ghi nhận việc tuyên bố này là để “Đền thánh Chandavila - là di sản của lịch sử phong phú về sự đơn giản, ít lời nói nhưng lại rất sùng kính - có thể tiếp tục mang đến cho các tín hữu muốn đến gần nơi đây một nơi bình yên nội tâm, an ủi và hoán cải”.

Phép lạ được cho là Đức Mẹ Sầu Bi hiện ra ở Chandavila vào cuối Thế chiến II (tháng 5/1945) với hai thiếu nữ Marcelina Barroso Expósito mười tuổi và Afra Brígido Blanco mười bảy tuổi. Tại sao là thị kiến Đức Mẹ Sầu Bi? Trong bối cảnh của thế chiến thế giới? Phải chăng Đức Mẹ muốn nhắn nhủ với con cái trần gian rằng Đức Mẹ khóc thương đoàn con đang đau khổ vì chiến tranh, và Đức Mẹ đến với một sứ điệp. Sứ điệp Đức Mẹ hiếm khi hiện ra ở nơi này nơi nọ chỉ để cho chúng ta biết rằng Đức Mẹ rất gần gũi với chúng ta. Mẹ Maria thường hiện ra với một lời nhắn nhủ đi kèm. Sứ điệp nổi bật nhất của phép lạ tại Tây Ban Nha vào năm đó chính là hãy tin tưởng vào tình yêu của Mẹ. Biến cố Đức Mẹ hiện ra mang đến sự an ủi, khích lệ và tin tưởng. Khi Đức Mẹ yêu cầu Marcelina đi bằng đầu gối qua một đoạn đường đầy những cây dẻ gai khô, đầy gai và đá sắc nhọn, Mẹ không làm vậy để khiến cô đau khổ. Ngược lại, Mẹ yêu cầu cô tự tin khi đối mặt với thử thách này: “Đừng sợ; sẽ không có chuyện gì xảy ra với con đâu”.

Ngoài ra, cứ sau mỗi lần Đức Mẹ hiện ra thì các thị nhân không còn sống như xưa. Sau khi nhận được thị kiến Đức Mẹ Sầu Bi, hai thiếu nữ đã sống “một cuộc sống kín đáo và không phô trương”, hy sinh bản thân cho “các công việc bác ái, đặc biệt là chăm sóc người bệnh, người già và trẻ mồ côi, qua đó truyền cho những người đang đau khổ sự an ủi ngọt ngào của tình yêu của Đức Trinh Nữ mà họ đã có”. Vậy nên trong ngày mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ, chúng ta hãy ghi nhớ Đức Mẹ luôn gần gũi với chúng ta, chở che chúng ta vượt qua những sóng gió cuộc đời. Phần chúng ta, hãy luôn tin tưởng vào tình thương của Đức Mẹ, và đáp lại lời Đức Mẹ mời gọi, đó là hãy đổi mới cuộc sống theo chiều kích bác ái, khiêm nhường và nên mọi sự cho mọi người.

Happy Birthday Mẹ Maria.
Lm. Giuse Lê Trung Tường
Chánh xứ

Our Lady of Lavang Church, 389 E. Santa Clara Street, San Jose, CA 95113 - (408) 291-6280